

16

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่รับ วส. 202
วันที่ 10 ส.ค. 2563
เวลา อ.ม.ร.ค.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เลขที่รับ 2339
วันที่ 10 ส.ค. 2563

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข.....บ.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๓๕๔ ๘๕๕๒

ที่ อว ๗๘.๑๔๒/๒๓๙
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้น และเข้าร่วมสัมมนา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการ/ ผู้บัญชาการ/ คณบดี/ นายกเทศมนตรี/ นายก อบจ./
นายก อบต./ หัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมระยะสั้น/โครงการสัมมนาฯ และใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ กับความรู้ด้านสุขภาพ” ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ โรคที่เกิดจากการทำงาน การจัดการโรคไตเรื้อรังในชุมชน การจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยสาธารณะ ความรู้ด้านการใช้ยาและสมุนไพรสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการส่งเสริมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการฟื้นฟูวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลเวชปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในชุมชน การเฝ้าระวังการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การจัดการสุขภาพจิตและปัญหาความเครียดในชุมชน และในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับคณาจารย์ภาควิชา ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมระยะสั้น และเข้าร่วมสัมมนา โดยสมัครออนไลน์ หรือส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินไปยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวีวรกุล หรือ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของหน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และขอความอนุเคราะห์จากท่านเผยแพร่ข่าวสารเอกสารอบรมต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่านเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา และให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม ด้วยจะขอบคุณยิ่ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทราบ/ดำเนินการ

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา)

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๓

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข (นางอนงค์ ภูมิชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

12/5/2019